

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
 ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่ยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
 ที่สอดคล้องกับหลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย
 และหลักคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คุณธรรม	ปัญหาที่ยากแก้	ความดีที่อยากทำ
๑. พอเพียง เป็นคำที่มาจากหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง เป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่าง พอประมาณ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม มีเหตุผล ใช้ความรู้รอบคอบ และรอบด้าน และสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤต ภัยต่าง ๆ ได้	- พฤติกรรมใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย	- การส่งเสริม เสริมสร้างการมี ภูมิคุ้มกันที่ดีผ่านกิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมสุขภาพ (ออก กำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย) ๒. กิจกรรมสุขใจ (สร้าง ภูมิคุ้มกันทางใจ ผ่านกิจกรรม ตามวาระต่าง ๆ เช่น คริสต์มาส/ ปีใหม่/ทำบุญวันสำคัญ/สวดมนต์ ฯลฯ) ๓. กิจกรรมส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้/องค์ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่อง ความพอเพียง
๒. มีวินัย ปฏิบัติตนตามกติกา จรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร และสังคม ตามหน้าที่พลเมืองที่ดี และเคารพกฎหมาย ตลอดจน ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- การเสริมสร้างความตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง - ไม่เคารพกฎ ระเบียบ	- การมีความรับผิดชอบหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยและ ดำเนินการอย่างเต็มกำลัง ความสามารถและต่อเนื่อง ทั้งการ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และ กิจกรรมขององค์กร เช่น การตรง ต่อเวลาทั้งการปฏิบัติราชการ การ เข้าร่วมประชุม การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทุกวันจันทร์และวันพุธ เป็นต้น - ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล อย่างโปร่งใส ตามจรรยาบรรณใน วิชาชีพและภารกิจหลักของ หน่วยงาน

คุณธรรม	ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากทำ
<p>๓. สุจริต มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง และเป็นธรรม ไม่สั่นสั่น ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม พร้อมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการ - การไม่ยึดถือหลักความสุจริตต่อ ตนเองและผู้อื่น หรือ ผู้ประกอบการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็น ธรรม - การยืนหยัดในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง คุ้มค่า และปฏิบัติงานโดยเห็น ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ
<p>๔. จิตอาสา การให้และเสียสละประโยชน์ ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือ เกื้อกูลต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเขา เหล่านั้นและของสังคม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การละเลย หรือเพิกเฉยต่อ ผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่มีจิต สาธารณะ - การจัดวางสิ่งของหรืออุปกรณ์ ภายในที่ทำงานไม่เรียบร้อย ไม่ปลอดภัย และไม่สะดวกต่อการ ใช้งาน - การไม่ตระหนักถึงการบำรุง รักษาของใช้ส่วนรวม เช่น ห้องน้ำ ห้องประชุม 	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานและ องค์กร ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ สังคม “สพทศ. รักษ์โลก” เพื่อลด ปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และ นำไปบริจาคในกิจกรรม “โครงการ เก็บกล่องสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก” “แผงยาเก่าช่วยโลกได้” และ “ขยะกำพรว้า” - ให้ความช่วยเหลือ ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนางานและองค์กร เช่น ร่วมใจทำกิจกรรม (๕ ส.) ทุกสัปดาห์ เพื่อให้หน่วยงาน สะอาด เป็นระเบียบ และสร้าง สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ นำทำงาน - การร่วมมือกันดูแล รักษาของ ใช้ส่วนรวม

คุณธรรม	ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากทำ
<p>๕. กตัญญู</p> <p>สำนึกรู้คุณและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สถาบันองค์กร และผู้มีพระคุณ นับตั้งแต่บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของ อาจเป็นการกระทำหรือความจริงใจ บนหลักพื้นฐานของความถูกต้องดีงาม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ความรักความผูกพันต่อองค์กร - มีเวลาให้แก่บิดา มารดาน้อยลง เช่น ไม่มีเวลาพาบิดา มารดาไปพบแพทย์เมื่อยามเจ็บป่วย - การไม่รู้จักแสดงออกต่ออาวุโส เรื่องความกตัญญูอย่างถูกต้องเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - การรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ทำคุณประโยชน์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงออกด้วยความเคารพต่ออาวุโส ผ่านกิจกรรม “สพรศ. ร่วมใจ ทักทาย โดยการไหว้และกล่าวสวัสดิ์” - เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาล เพื่อรดน้ำดำหัว ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป และขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ - การแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดิน บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ